

บอร์ดครูสภาเปิดไฟเขียวต่ออายุ "ตัวครู" ตลอดชีพ

นำเสนอเมื่อ : 29 ก.พ. 2559

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามที่คุรุสภาเสนอขอให้มีการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ จากเดิมที่ต้องดำเนินการทุก 5 ปี **ตั้งนั้นเมื่อครูมาขอต่อใบประกอบวิชาชีพในครั้งที่สามถือว่าครูมีประสบการณ์ทางวิชาชีพเชี่ยวชาญแล้ว จึงอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพแทน** แต่ในกรณีที่ครูลาออกไปประกอบอาชีพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูโดยที่ยังไม่ถึงวัยเกษียณและจะขอกลับมาเข้ามาสู่วิชาชีพครูใหม่ ไม่สามารถขอใบอนุญาตฯ ตลอดชีพได้ ซึ่งครูจะต้องเริ่มนับหนึ่ง เพื่อเข้าสู่คุณสมบัติการขอใบอนุญาตฯ ใหม่

ดร.ชัยยศ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังเห็นชอบขยายการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอีก 6 เดือนสำหรับครู 3,000 ราย ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุแต่ไม่ยอมมาดำเนินการต่อจนทำให้เลยระยะเวลาที่กำหนด ส่วนกรณีบุคคลที่เป็นครูมาก่อนปี 2546-2547 ซึ่งถือเป็นผู้มีประสบการณ์วิชาชีพสามารถมาขอใบประกอบวิชาชีพได้โดยอัตโนมัติถึงปี 2549 แต่กลับไม่ยอมดำเนินการ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการนับหนึ่งในการเข้าสู่คุณสมบัติการขอใบประกอบวิชาชีพใหม่ หากเหลืออายุราชการอีก 1-2 ปีให้ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแบบชั่วคราวแทน.

ที่มา [ไทยรัฐ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559](#)

มติบอร์ด"คุรุสภา"ยึดต่อใบอนุญาตครู กลุ่มรับราชการก่อนปี"46ต้องตรวจคุณสมบัติใหม่

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้คุรุสภาขยายการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับครูประมาณ 3,000 ราย ที่ใบอนุญาตหมดอายุ แบ่งเป็น

1. **กลุ่มที่ใบอนุญาตหมดอายุเลยระยะเวลาที่กำหนด 180 วัน** ซึ่งที่ผ่านมายังมีแนวปฏิบัติว่าหากครูไม่มาต่ออายุใบอนุญาตจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร ขณะที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ก็พอนั่นให้ไม่ได้ เนื่องจากติดขัดขอกฎหมาย ดังนั้น

ที่ประชุมจึงมีมติให้ขยายการต่อใบอนุญาตออกไปอีก 6 เดือน พร้อมจัดทำข้อบังคับให้ กมว.ทำงานได้
ดังนั้น คณบดีจึงขอให้ครูที่อยู่ในกลุ่มนี้รีบดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ขยายออกไป
เพราะการมีใบอนุญาตจะเชื่อมโยงไปถึงการขอวิทยฐานะครู และการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาชีพต่างๆ
ของครูผู้นั้นด้วย และ

2.กลุ่มที่เป็นครูมาก่อนปี 2546

ซึ่งหลังจากคณบดีได้ประกาศให้ครูทุกคนต้องมีใบอนุญาตในปี 2547
พร้อมทั้งอนุญาตให้ครูกลุ่มนี้ยื่นขอใบอนุญาตได้โดยอัตโนมัติจนถึงปี 2549
เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์วิชาชีพแล้ว ปรากฏจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ยอมมาดำเนินการ
ที่ประชุมจึงมีมติให้เริ่มนับหนึ่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการขอใบประกอบวิชาชีพใหม่แต่
สำหรับครูที่เหลืออายุราชการแค่ 2-3 ปี
ที่ประชุมจะให้ทำเรื่องขอใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแบบชั่วคราวแทน

นายชัยศกลกล่าวอีกว่า

ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการตามที่คณบดีเสนอขอให้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ
โดยกำหนดให้ต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี เมื่อเขาสอบที่ 3 ซึ่งถือว่าได้ปฏิบัติการสอนมา 15 ปี
จนมีประสบการณ์ทางวิชาชีพเชี่ยวชาญแล้ว จะอนุมัติให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพแทน
แต่หากระหว่างนั้นตัดสินใจลาออกไปประกอบอาชีพอื่น แล้วเปลี่ยนใจมาสมัครเป็นครูอีกครั้ง
จะต้องเข้าสู่คุณสมบัติการขอใบอนุญาตใหม่ ไม่สามารถใช้ใบอนุญาตตลอดชีพที่เคยได้รับได้